



BẢN TIN

PHƯỜNG TÂN CHÍNH HIỆP



SỐ 39
T3.2017

Đơn vị chủ quản: UBND phường Tân Chánh Hiệp
Địa chỉ: 19/5 đường TCH 10, khu phố 8 P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Điện thoại: 083.8837796 – Fax: 083.8837277

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017); Kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2017); Kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh (28/3/1976 – 28/3/2017); Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2017); Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận 12, phường Tân Chánh Hiệp (01/4/1997 – 01/4/2017).

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

QUAN ĐIỂM VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Sinh thời Bác Hồ đã xác định: “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng xã hội một nửa”. Nên trước lúc Bác đi xa, trong bản di chúc Bác viết: “Trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước, phụ nữ ta vô cùng đảm đang, đã đóng góp rất nhiều trong chiến đấu và sản xuất. Đảng và chính quyền cần có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cân nhắc và giúp đỡ để ngày càng nhiều thêm phụ nữ phụ trách nhiều công việc, kể cả lãnh đạo phụ nữ phải phấn đấu vươn lên, đây thực sự là một cuộc cách mạng”.

Với tư tưởng đó, Bác Hồ đã khơi dậy sức mạnh tiềm tàng to lớn của phụ nữ thành động lực mạnh mẽ để cách mạng Việt Nam đi lên, làm cho tổ quốc Việt Nam được độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc, phụ nữ Việt Nam được bình đẳng giới, được giải phóng, được sống trong tự do và tiến bộ. Quan điểm của Bác cho rằng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp phải gắn liền với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Bác đã khẳng định: Sự bất bình đẳng nam nữ không đơn thuần là bị ảnh hưởng bởi tư tưởng lạc hậu mà chủ yếu do nền kinh tế xã hội. Đó là con đường đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột, nghèo nàn và bất bình đẳng giới. Từ đó, Bác đã kêu gọi: “Thực hiện nam, nữ bình quyền” để giải phóng cho người phụ nữ.

Chính vì vậy, suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác luôn quan tâm đến công tác phụ nữ, về sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ ... Bác cho rằng giữa nam và nữ trong một gia đình cũng như ngoài xã hội đều có quyền bình đẳng giới như nhau, không được trọng nam và coi thường phụ nữ. Bác xem công việc giải phóng phụ nữ là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, thông qua hệ thống chính trị và chính sách xã hội Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội của đất nước và phụ nữ Việt Nam chính là động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong thời kỳ đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguyễn Văn Mười

MỤC LỤC

1. Thời sự - Chính trị:

- ❖ QUAN ĐIỂM VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI – Trang 1a
- ❖ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016 – Trang 2
- ❖ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017- Trang 2
- ❖ XÂY DỰNG Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀY Càng TỐT HƠN TRONG CỘNG ĐỒNG – Trang 3
- ❖ LỄ TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG – Trang 3

2. Hoạt động của Ban ngành, Đoàn thể phường:

- ❖ HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW NGÀY 30/10/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII – Trang 4
- ❖ TRUYỀN THÔNG VỀ VANG – TRÁCH NHIỆM NẶNG NỀ – Trang 4
- ❖ RA QUÂN TÂY XÓA QUẢNG CÁO SAI QUY ĐỊNH – Trang 5
- ❖ NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN – Trang 5

3. Công tác tuyên truyền:

- ❖ GÓC PHÁP LUẬT – Trang 6



HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016

Ngày 06/02/2017 tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Tân Chánh Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Đến dự về phía quận có bà Lê Thị Ngọc Thanh – UVTV/Phó CT.HĐND Quận 12; ông Lê Huỳnh Minh Tú – QUV/PCT.UBND Quận 12; ông Tô Văn Kiêm – QUV/Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; bà Trần Thị Thanh Nguyệt – Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; cùng đại diện các Ban Đảng Quận ủy; về phía phường có bà Trương Nhựt Thắm – Bí thư Đảng ủy phường; ông Khuru Mạnh Tân - Phó Bí thư TTĐU/CT.HĐND; ông Dương Văn Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy/CT.UBND phường; cùng đại diện UB MTTQ VN phường, thường trực HĐND, UBND phường, trưởng các đoàn thể, Bí thư 23 chi bộ, đảng viên tiêu biểu cùng tham dự.

Hội nghị đã đánh giá những mặt làm được và những mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm 2016. Đồng thời đánh giá quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên cơ sở đó tiếp tục phát huy những quả đạt được, qua đó rút kinh nghiệm, tìm ra giải pháp khắc phục những hạn chế để đưa Đảng bộ tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết của Đảng bộ đề ra và gắn với kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2).

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2016, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đề ra như: số đảng viên kết nạp đạt 128%, thu ngân sách đạt 101,8%, chi ngân sách đạt 95,7%, thu thuế đạt



Quang cảnh hội nghị tổng kết

100%, xã hội hóa giao thông đạt 148%, tỷ lệ hộ dân tiếp cận và sử dụng nước sạch đạt 100%, thực hiện tốt các chỉ tiêu khác. Đồng thời, các đơn vị trong hệ thống chính trị phường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong năm, Ban vận động Quỹ vì người nghèo đã làm tốt công tác chăm lo cho các diện chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ dân tộc tôn giáo, trẻ em khuyết tật; trợ cấp sửa chữa chống dột với tổng số tiền: 318.288.800 đồng.

Năm 2016, Đảng bộ được đánh giá “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, có 14/22 chi bộ được công nhận Chi bộ “Trong sạch vững mạnh” hoàn thành các chỉ tiêu do Quận ủy giao. Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã khen thưởng đối với 02 Chi bộ tiêu biểu xuất sắc nhiệm vụ được giao; 06 chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác Xây dựng Đảng; 06 chi bộ xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên và 42 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thúy Phượng

TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017

Đến dự có ông Trần Minh Tâm – Phó Chủ tịch UBND phường, đại diện 11 khu phố và các hộ kinh doanh thức ăn trên địa bàn phường với hơn 100 lượt người tham dự.

Tại buổi tập huấn, hội nghị đã nghe báo cáo viên là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Chuyên viên Trung tâm Y tế Dự Phòng quận 12 đã truyền đạt những kỹ năng lựa chọn và chế biến thực phẩm tươi sống để bảo vệ cho người tiêu dùng tránh bị ngộ độc thức ăn. Bên cạnh đó, UBND phường phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng cho các hộ kinh doanh và các trường, mầm non, các nhóm trẻ đăng ký cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức ATTP do Trung tâm Y tế Dự Phòng cấp.

Vân Anh



Quang cảnh hội nghị tập huấn

Ngày 16/02/2017, tại hội trường UBND phường, Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm năm 2017” dành cho các hộ kinh doanh thức ăn, các trường, lớp mẫu giáo, nhóm trẻ trên địa bàn phường.

XÂY DỰNG Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀY Càng TỐT HƠN TRONG CỘNG ĐỒNG

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), ước tính mỗi năm có khoảng hai triệu chết do ô nhiễm không khí gây ra, trong khi có rất nhiều người bị bệnh về hô hấp, tim mạch, nhiễm trùng phổi thậm chí ung thư. Các hạt bụi cực nhỏ và bụi do đốt than đá củi, động cơ diesel không lọc từ các ngành công nghiệp giao thông, lò sưởi gia đình, nấu nướng hoặc các nhà máy điện đốt bằng dầu được cho là các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và gây tử vong cao.

Ở nước ta, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, tài nguyên nước đang bị đe dọa nghiêm trọng như nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm, cạn kiệt mà nguyên nhân chủ yếu do phá rừng tràn lan, khai thác sử dụng không hợp lý. Tại các vùng miền trên cả nước, thiếu nước trong mùa khô diễn ra phổ biến với quy mô và mức độ ngày càng tăng đặc biệt là khu vực miền trung và tây nguyên. Mức độ ô nhiễm các sông ngày càng lớn do nước thải từ đô thị, khu công nghiệp, sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, các làng nghề và mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thời tiết

khí hậu, nước trong cuộc sống, Nhà nước ta đã có nhiều hoạt động tích cực như: tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng trong công tác điều tra cơ bản chính xác của bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, mở rộng các dịch vụ khí tượng thủy văn chuyên ngành. Trong những năm gần đây, Nhà nước ta đã phát động nhiều phong trào tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ môi trường, xây dựng ý thức văn minh đô thị, phát động trồng cây gây rừng, phòng chống thiên tai.

Trên địa bàn phường chúng ta, Đảng bộ, chính quyền và các ngành chức năng, các đoàn thể tích cực thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, xây dựng đường phố không rác, tuyến đường văn minh, sạch đẹp, chỉnh trang đô thị với mục đích tạo môi trường cảnh quan thông thoáng, phòng chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Văn Đình Tây

LỄ TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG

Ngày 23/01/2017, Đảng ủy - HĐND – UBND - UB.MTTQVN phường phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận 12 tổ chức lễ trao tặng nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Chính, địa chỉ 266/5 tổ 9, khu phố 1 thuộc diện hộ nghèo.

Đến dự lễ trao tặng nhà tình thương có ông Nguyễn Thành Trọng – Quận ủy viên/Trưởng phòng Quản lý đô thị quận, ông Trần Hồ Duy – Phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận; bà Trương Nhật Thảo – Bí thư Đảng ủy phường, ông Dương Văn Phúc – PBT/Chủ tịch UBND phường, bà Đoàn Ngọc Hoa – UVTV Đảng ủy/Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam phường cùng các ông bà thường trực UBND phường, cán bộ phòng Quản lý đô thị quận.

Phát biểu tại lễ trao tặng nhà tình thương, bà Trương Nhật Thảo - Bí thư Đảng ủy phường cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Phòng quản lý đô thị quận 12 đã tài trợ xây dựng nhà tình thương giúp cho gia đình bà Nguyễn Thị Chính có được căn nhà khang trang; đồng thời cũng động viên gia đình phấn đấu lao động tốt hơn để không phụ tấm lòng của quý cơ quan, đơn vị tài trợ. Căn nhà tình thương tặng cho bà Nguyễn Thị Chính có diện tích 45m2 kết cấu tường gạch, mái tole, nền lát gạch men, tổng kinh phí xây dựng là 200 triệu đồng.



Lãnh đạo phường và Phòng Quản lý đô thị bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo

Mặc dù trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy-HĐND-UBND-UB.MTTQ Việt Nam phường đã nỗ lực, vận động các nhà tài trợ trao tặng căn nhà tình thương, thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách và người nghèo, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phường./.

Ngọc Loan

Kinh doanh có trật tự, đúng nơi quy định, không kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông là thể hiện nếp sống văn minh đô thị

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW NGÀY 30/10/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Ngày 10/02/2017, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị học tập, quản triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Về tham dự và trực tiếp báo cáo với Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận 12; đồng chí Trịnh Thị Thanh Thúy – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận 12. Hội nghị đã được nghe các đồng chí quán triệt các nội dung của Nghị quyết, Quy định số 55 của Bộ Chính trị và Kế hoạch – Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Quận ủy.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Sau đợt học tập, Đảng ủy cũng đã yêu cầu các tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ thể hiện được tinh thần, quan điểm và các giải pháp của Nghị quyết trong các buổi sinh hoạt Đảng. Tạo



Quang cảnh hội nghị

một bước chuyển thực sự của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Kết quả có 572/591 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia học tập đạt tỷ lệ 96,7%. Qua học tập, nghiên cứu giúp mỗi cán bộ, đảng viên đều đã nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những quan điểm và nhận diện được các biểu hiện của suy thoái. Đồng thời nắm vững các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng.

Đào Chương

TRUYỀN THỐNG VỀ VANG – TRÁCH NHIỆM NẶNG NỀ

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930, chỉ một năm sau ngày thành lập, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931 tại nhà số 236, đường Richaud (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) do đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên, ra quyết định “cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và chỉ thị cho tổ chức Đảng ở các địa phương phải quan tâm đến việc xây dựng Đoàn thanh niên. Tại hội nghị này, Đoàn thanh niên Công sản Đông Dương đã được thành lập và từ đó trải qua các giai đoạn với các tên gọi khác nhau: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương, Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xuất phát từ sự kiện đặc biệt đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, họp từ ngày 22 - 25/3/1961 tại Hà Nội, đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ cách mạng mới, Đảng ta chỉ rõ công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc và “vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. Chính vì vậy, vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trở nên hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước, trực tiếp giúp Đảng, Nhà nước chăm lo công tác thanh niên. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tự hào về thế hệ thanh niên, một thế hệ cường tráng, hiếu học, có kiên thức, đầy nghị lực, tự tin và sáng tạo, dám vượt khó khăn, cùng nhau đoàn kết, đang tiếp tục gánh vác sự nghiệp mà các thế hệ cha anh để lại, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguyễn Văn Mười

**Kinh doanh có trật tự, đúng nơi quy định, không kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng lề đường
gây cản trở giao thông là thể hiện nếp sống văn minh đô thị**

RA QUÂN TÂY XÓA QUẢNG CÁO SAI QUY ĐỊNH

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi phường Tân Chánh Hiệp trong việc tham gia bảo vệ môi trường trong đợt cao điểm ra quân Tháng Thanh niên năm 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ quận 12 chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”.

Sáng ngày 26/2/2017, Đoàn Thanh niên phường Tân Chánh Hiệp tổ chức ra quân tẩy xóa bảng quảng cáo sai quy định trên tuyến đường Dương Thị Mười (tuyến đường văn minh – đô thị cấp quận). Với đoạn đường dài hơn 3km và hơn 40 cột điện, cùng với sự tham gia của hơn 40 bạn đoàn viên tham gia. Đã tháo bỏ hơn 300 bảng quảng cáo sai quy định, xóa bỏ nhiều tin rao vặt trên các trụ điện và vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường.

Hoạt động đã góp phần phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị góp phần xây dựng tuyến đường văn minh. Đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố



ĐVTN tham gia tháo dỡ quảng cáo sai quy định

và duy trì các mô hình Thanh niên tình nguyện, đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường. Thông qua đợt ra quân, Đoàn phường Tân Chánh Hiệp cũng đã lồng ghép việc tuyên truyền, phát động phong trào không dán, tham gia phát tán tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái quy định cho các chi đoàn cơ sở và được đông đảo Đoàn viên thanh niên hưởng ứng.

Mai Thành Tâm

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Ngày 06/01/2017, tại khuôn viên Ủy ban nhân dân phường, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu của phường Tân Chánh Hiệp đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I/2017.

Các thành viên tham gia là lực lượng hiến máu dự bị, cán bộ công chức, người lao động trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp.

Kết quả có 86 lượt người tham gia, trong đó có 21 thành viên đạt túi máu 250ml, 48 thành viên 350ml và 17 thành viên 450ml.

Ngày hội hiến máu đạt được kết quả trên là do nỗ lực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường đã lãnh đạo trực tiếp và tuyên truyền đến các

thành viên về hành động hiến máu nhân đạo cứu người là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta.

Tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, các ban ngành, đoàn thể cùng các Chi hội, Tổ hội Chữ Thập đỏ đã hướng dẫn đến các hội viên, cộng đồng những kiến thức cơ bản cần biết trước ngày hiến máu và sau khi hiến máu, đảm bảo các chính sách về quyền lợi của người tham gia hiến máu.

Thanh Thủy

Kinh doanh có trật tự, đúng nơi quy định, không kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông là thể hiện nếp sống văn minh đô thị

GÓC PHÁP LUẬT

Một số hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, cụ thể như sau:

Điều 50. Hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình

1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- a) Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân;
- b) Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 51. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- a) Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

- b) Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình;

- c) Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

b) Buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh đối với hành vi quy định tại Điểm a, c Khoản 2 Điều này.

Điều 52. Hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó;

- b) Không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc;

- c) Không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi buộc thành viên gia đình phải chứng kiến cảnh bạo lực đối với người, con vật.

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- a) Cường ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc kích dục;

- b) Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình mà thành viên đó không phải là vợ, chồng.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này.

Công Thịnh